

TORONTO

Ontario, Canada



Tổng quan

Toronto là thành phố lớn nhất Canada và là thành phố đông dân đứng thứ 5 tại khu vực Bắc Mỹ, với dân số vào khoảng 2,7 triệu người.

Toronto là thành phố tuyệt vời với hệ thống đèn chiếu sáng, văn hóa, lịch sử và trên hết là sự đa dạng. Kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ 2 đến nay, hàng triệu người nhập cư bao gồm người Ý, Bồ Đào Nha, Chi Lê, Hy Lạp, Đông Nam Á, Trung Quốc, Tây Ấn, Anh và Ailen đến sinh sống tại thành phố Toronto. Đây là một trong những thành phố có nền văn hóa phong phú, đa dạng trên toàn thế giới. Hiện tại, có hơn 140 ngôn ngữ và phương ngữ được sử dụng tại đây. Khoảng 49% dân số hiện đang sinh sống tại thành phố Toronto đến từ một nơi khác ngoài Canada.

Toronto tọa lạc tại một vùng đất bằng phẳng, rộng lớn, ít đồi núi. Thành phố này có kiểu khí hậu lục địa ẩm. Vào mùa đông, có những giai đoạn lạnh giá với nhiệt độ trung bình cao nhất là -10°C (14°F) cùng với gió lạnh. Những tháng mùa hè, khí hậu ẩm ướt kéo dài. Nhiệt độ trung bình vào khoảng 23 đến 31°C (73 to 88°F), vào ban ngày nhiệt độ đôi khi đạt đến 35°C (95°F).



Quốc gia: Canada
Tỉnh bang: Ontario
Múi giờ: GMT-5
Diện tích: 630 km^2



Toronto tọa lạc tại một vùng đất bằng phẳng, rộng lớn, ít đồi núi. Thành phố này có kiểu khí hậu lục địa ẩm.



Kinh tế

Thành phố Toronto được tạp chí Forbes xếp hạng trong nhóm đầu “Những thành phố có tiềm lực kinh tế nhất thế giới”.

Theo tạp chí Forbes, những thành phố tiềm lực như Toronto luôn thu hút các nhà đầu tư bởi quy mô về kinh tế, sự phồn thịnh, chi phí sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Forbes cũng miêu tả thành phố Toronto như là trung tâm kinh tế của một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, dự định thành phố sẽ vẫn phát triển ổn định đến năm 2020.

Toronto là trung tâm tài chính ngân hàng của Canada và là cái nôi của chứng khoán, nổi tiếng với sàn chứng khoán Toronto.

Toronto là thành phố tập trung các công ty tư nhân trong lĩnh vực Công nghệ thông tin lớn thứ 3 tại khu vực Bắc Mỹ, chỉ xếp sau thành phố San Francisco và New York.

Toronto hiện đang phát triển mạnh mẽ về kiến trúc, xây dựng bởi thành phố là đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội thể thao châu Mỹ 2015. Kinh phí xây dựng được phân bổ từ quỹ phát triển hạ tầng và tổ chức xây dựng cơ sở thể thao.

Cộng đồng người Việt

Phần lớn người Việt tại Toronto sinh sống tại các khu vực trung tâm như: Bloor Street và Jane, được bao quanh bởi dòng sông Humber về phía Tây và sông Dundas về phía Bắc; khu vực giữa Dufferin và Bathurst, từ phía Bắc đại lộ St Clair cho đến Eglinton; và vùng Bắc Eglinton nằm giữa Keele và Dufferin. Một số nhóm người Việt khác hiện đang sinh sống tại các khu vực trung tâm thành phố Toronto và vùng York. Số lượng người Việt đến sinh sống tại khu vực Mississauga đang tăng dần trong vài năm gần đây.

Chi phí sinh hoạt

Thực đơn hàng ngày	18 CAD
Phần ăn nhanh (Big Mac Meal)	8 CAD
Ức gà rút xương (0.5kg)	7 CAD
Sữa (1ℓ)	2.7 CAD
12 quả trứng gà	3.65 CAD
Táo (1kg)	4 CAD
Coca-Cola (2ℓ)	2.33 CAD
Bánh mì cho 2 người/ngày	2.37 CAD
Quần Jean (Levis 501)	55 CAD
Đầm dạ hội mùa hè	39 CAD
Giày thể thao (Nike hoặc Adidas)	115 CAD
Giày da	139 CAD





Giáo dục

Hiện nay nhu cầu học sinh, sinh viên muốn đến Toronto học tập và sinh sống dài lâu tăng nhiều. Vì lẽ đó, Công Ty HKPS Edu đã hợp tác với nhiều trường học uy tín tại thành phố này đáp ứng được nhu cầu của các bạn sinh viên Việt Nam muốn theo học ở tỉnh bang này. Chúng tôi xin giới thiệu hệ thống trường để các bạn tham khảo như sau:

Trường phổ thông: Bronte College of Canada, Braemar College, Peels School District...

Cao đẳng: Seneca College, George Brown College, Centennial college, Sheridan College.

Đại học: York University.

HKPS EDU – HOÀNG KIM PHÁT

Website: www.hkpsedu.com Email: info@hkpsedu.com Facebook: www.facebook.com/hkpscompany

TP. HỒ CHÍ MINH

57-59 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM - Tầng 2, P.203, Vietnam Business Center

Tel: 08 38 214 901 Mobile: 0938 457 499

ĐÀ NẴNG

57 Nguyễn Du, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tel: 0511 38 38 099 Mobile: 0905 756 099



Overseas Study Consultancy